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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565 
วันท่ี  1 มิถุนายน 2565  เวลา  10.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายมาหะมะเปาซี   อุมา                    ประธานสภา อบต. มาหะมะเปาซี   อุมา                     
๒ นายมะนีซัน  อีซอ รองประธานสภา มะนีซัน  อีซอ  
๓ นายฟาเดล  ปูเต๊ะ                    เลขานุการสภา ฟาเดล  ปูเต๊ะ                     
๔ นายอับดุลเลาะ มาหะ สมาชิกสภา อบต.ม.2  อับดุลเลาะ มาหะ  
5 นายอาดนาง  กอเดร์                          สมาชิกสภา อบต.ม.3 นายอาดนาง  กอเดร์    
6 นายมะแซนิง  สาและ                         สมาชิกสภา อบต.ม.3 มะแซนิง  สาและ                          

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางพาตีเม๊าะ  อาหะมะ นายก อบต.รือเสาะออก พาตีเม๊าะ  อาหะมะ  
2 นายภาณุ  ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รือเสาะออก ภาณุ  ลาเต๊ะ  
3 นางล าละห์ กะสะหะ ผู้อ านวยการกองคลัง ล าละห์ กะสะหะ  
4 นายศรัณย์  จันทร์แจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศรัณย์  จันทร์แจ่ม  
5 นางสาวมารีนา  ลาเต๊ะ จพง.ธุรการ มารีนา  ลาเต๊ะ  
6 นางสาวนริศรา  นะสุย จพง.พัสดุ นริศรา  นะสุย  
7 นางสาวซารูวาตี เจ๊ะสนิ ผช.จพง.ธุรการ ซารูวาตี เจ๊ะสนิ  
8 นางสาวนูรีดา เจ๊ะสนิ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ นูรีดา เจ๊ะสนิ  
9 นายอับดุลลาซิ  มะพิเย๊าะ รองนายก อบต. อับดุลลาซิ  มะพิเย๊าะ  
10 นายมูฮ าหมัด ตะราซิ รองนายก อบต. มูฮ าหมัด ตะราซิ  
11 นางสาวอามีเน๊าะ  สาเล็ง เลขานายก อบต. อามีเน๊าะ  สาเล็ง  
12 นางสาวชุติมา  หนอนน  า นักทรัพยากรบุคคล ชุติมา  หนอนน  า  
13 นางสาวมัสตูรอ  เจ๊ะสนิ ผช.นักพัฒนาชุมชน มัสตูรอ  เจ๊ะสนิ  
14 นายอัมราม  เจริญอัมพร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัมราม  เจริญอัมพร  
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เริ่มประชุมสภาฯ เวลา 10.30 น. 
      
 เม่ือถึงก าหนดเวลาประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก           

เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก เข้าห้องประชุมอยากให้ทุก
ท่านในที่ประชุมแห่งนี อ่านดูอาฟาติฮะ 1 ครั ง 

 

ระเบียบวาระท่ี 1                    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 แนะน าข้าราชการใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ 
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

ประธานสภา   ขอเชิญ ข้าราชการใหม่แนะน าตัวด้วยครับ 
นางสาวมารีนา  ลาเต๊ะ 
เจ้าพนักงานธุรการ  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวมารีนา  ลาเต๊ะ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โอนย้ายมาจาก
    องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะ ขอฝากเนื อฝากตัวด้วยค่ะ 
นางสาวนริศรา  นะสุย 
เจ้าพนักงานพัสดุ  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวนริศรา  นะสุย ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มาจากจังหวัด
    พัทลุง ขอฝากเนื อฝากตัวด้วยค่ะ 
ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 1.2 ก าหนดฝึกอบรม อปพร.องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 

ประจ าปี  2565 ในระหว่าง วันท่ี 18 – 22 กรกฎาคม 2565 
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออกจะมีการจัดอบรม อปพร .ประจ าปี 2565  

ขึ นใน ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 
เบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา 

      - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก        
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 

  

ประธานสภา   ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯน าเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุม ครับ 
 

เลขานุการสภา  ขอบคุณท่านประธานครับ รายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาได้น าร่างส่งให้
สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ รายละเอียดทั งหมดมีด้วย 8 หน้า ผมขออนุญาตน าเสนอ
ไปทีละหน้านะครับ และขอให้สมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียดไปพร้อมกันด้วย ( ฝ่าย
เลขาฯ น าเสนอจนครบทั ง 8 หน้า โดยไม่มีการทักท้วงหรือขอแก้ไขข้อความใดๆ ) 

 

ประธานสภา   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ผ่านมา ขอโปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    มีสมาชิกฯเข้าร่วมประชุม  6 คน 

- รับรองรายงานการประชุม 5 คน 
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- ไม่รับรอง   - คน 
- งดออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 

    
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา 
 

ประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 3.1 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 

ประธานสภา     ในระเบียบวาระนี  นายก อบต.รือเสาะออก ได้เสนอขอความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

     ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี แจงเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

     ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั นตอน ดังนี  

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

  เม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
      
ประธานสภา  ขอเชิญท่านนายก อบต. น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 

2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565)   

นางพาตีเม๊าะ  อาหะมะ  
นายก อบต.  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

1/2565) ต่อที่ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก เพ่ือพิจารณาให้ความ
ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 
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2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั งที่ 1 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั น 

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ที่นายกท่านเก่า ได้ประกาศใช้ เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ไปแล้วนั น           
เนื่องจากนายกได้เข้ารับต าแหน่งใหม่ และได้มีนโยบายส ารวจความต้องการของ
ประชาชน จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ นเสร็จสิ นไปแล้วนั น โดยมีขั นตอนดังนี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ร่วมกับประชาคมหมู่บ้านในต าบล 
รือเสาะออก ได้ด าเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ในวันที่ 17 
มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
เวลา 09.30 น. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
– 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก
 ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และเม่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก เห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรือเสาะออก ประกาศใช้ 

  ดังนั น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่งถึง อีกทั ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จึงมีความจ าเป็นต้องขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

  (รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1/2565) ท่ีแนบท้าย)   
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ประธานสภา    มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีก
หรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ น 

ประธานสภา    หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใด
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) 
ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ น” 

มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    มีสมาชิกฯเข้าร่วมประชุม  6 คน 
     -  รับรองรายงานการประชุม 5 คน 
     -  ไม่รับรอง   - คน 
     -  งดออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3.2 โอนงบประมาณเพ่ิมค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 

ขนาด 18,000 บีทียู 
     ขอเชิญรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต. เป็นผู้รายงานเหตุผล

ความจ าเป็น ครับ 
นายภาณุ  ลาเต๊ะ 
รองปลัด  
รักษาราชการแทนปลัด อบต.  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ 
    จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

     ที่มาของราคาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู ได้จากราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ปี 2563 ซ่ึงใช้เป็นฐานในการตั งงบประมาณ แต่ปัญหา
เกิดขึ น เม่ือจะมีการจัดซื อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู 
ไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ซ่ึงมีจ าหน่ายในขนาด 18,000 บีทียู จึงจ าเป็นต้องขอให้
ทางสภา อบต.รือเสาะออก ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณ ดังรายละเอียด
ดังนี  ครับ  

    โอนเพ่ิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารงานคลัง 
      งบลงทุน 
      ครุภัณฑ์ 
      เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
      งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน  51,800 บาท 
      จ านวนเงินที่โอน     3,800  บาท 
      งบประมาณหลังโอน   55,600 บาท 
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    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
      งานบริหารงานคลัง 
      งบลงทุน 
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
      รถบรรทุก(ดีเซล) 
      งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ  854,000 บาท 
      งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน  4,000  บาท 
      จ านวนเงินที่โอน    3,800  บาท 
      งบประมาณหลังโอน   200  บาท 
     เหตุผลในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากตามที่ได้ตั งงบประมาณ 

ปี 2565 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู แต่ ณ.ปัจจุบันส ารวจร้านค้าที่
จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู ไม่มีร้านใดที่จ าหน่าย อบต.รือเสาะ 
ออก จึงมีความจ าเป็นที่ต้องซื อ เครื่องปรับอากาศ ตามที่จ าหน่ายตามท้องตลาด 
ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามไหมครับ 

นายอาดนาง  กอเดร์ 
ส.อบต.ม.3    ได้สอบถามไปยังร้านค้าอ่ืนที่จ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ ว่ามีขนาด 15,000 

บีทียู บ้างไหมครับ 
นายภาณุ  ลาเต๊ะ 
รองปลัด 
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  ทางงานพัสดุได้ท าหนังสือประกาศเชิญชวนไปยังร้านที่จ าหน่ายเครื่องปรับ 

อากาศ ทั งในพื นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีร้านไหนขาย
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ ในการ
จัดซื อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู ต่อสมาชิกสภา อบต.ต่อไป 

     มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอแนะอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอให้ประธานสภา
ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภา    ขอขอบคุณ รักษาราชการแทนปลัด อบต. มากครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะ
เสนอข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3.3 เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม

และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก พ.ศ.2565  
     จากการที่ มีประชาชนบางกลุ่มมีความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 

สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องที่บริษัทเอกชนจะท าการขออนุญาตเปิดโรงโม่หินในพื นที่   
อา ศัยอ า นา จตามความในข้อ  24 วร รคท้า ย ปร ะกอบข้อ  117 วรรคท้า ย 
แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก จึงออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล               
รือเสาะออก พ.ศ.2565 

     ดังนั น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ และการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกระเบียบฯนี มา ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรือเสาะออกพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

     (รายละเอียดตาม ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก พ.ศ.2565 แนบท้าย) 

ประธานสภา    มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอ หรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีก
หรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ น 

ประธานสภา    หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม “สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบ 
ระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลรือเสาะออก ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ น” 

มติท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    มีสมาชิกฯเข้าร่วมประชุม  6 คน 
     -  รับรองรายงานการประชุม 5 คน 
     -  ไม่รับรอง   - คน 
     -  งดออกเสียง   1 คน (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา   ระเบียบวาระท่ี 3.4 คืนค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีเสียไปใน

อัตราปกติก่อนท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ 
     ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังอธิบายรายละเอียดด้วยครับ 
นางล าละห์  กะสะหะ 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ขอบคุณประธานสภาค่ะ ขออธิบายรายละเอียดดังนี ค่ะ 
     ตามหนั งสือกรมที่ดินแจ้ งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ และชุดตามมาตรการสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ก าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการ
จ านองในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง (ร้อยละ 0.0๑) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  

     เนื่องจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิ ติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออกได้ปิดบัญชี
เข้าเงินสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมเพ่ือถอนคืนค่าธรรมเนียม 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เสียไปในอัตราปกติก่อนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดั งก ล่ า ว มี ผลบั งคั บ ใช้  จ า น วน ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิน คื น  จ าน วน  2 2 ร า ย                             
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รวมเป็นเงินทั งสิ น 38,994.- บาท (เงินสามหม่ืนแปดพันเก้ าร้อยเก้ าสิบสี่บาทถ้ วน)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา    ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองคลังมากครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอ
ข้อเสนอแนะไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ก่อนปิดการ
ประชุมขอให้ทุกท่านอ่านดูอาร์วัลอัสรี 1 ครั งครับ 

ปิดการประชุม  12.40 น. 

 
     
 

 
 
                                        (ลงชื่อ)           ฟาเดล  ปูเต๊ะ                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(  นายฟาเดล  ปูเต๊ะ  ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 

 
 
 
                                       
                                      (ลงชื่อ)    อาดนาง  กอเดร์  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                  (  นายอาดนาง  กอเดร์ ) 
                                            สมาชิกสภา อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 3 
 
 
 
                                     (ลงชื่อ)            มะแซนิง สาและ         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                      ( นายมะแซนิง สาและ ) 
       สมาชิกสภา อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 3 
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                       (ลงชื่อ)          อับดุลเลาะ  มาหะ   กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (  นายอับดุลเลาะ  มาหะ )   

    สมาชิกสภา อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 2 
 
      
 
การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
              (ลงชื่อ)                     มาหะมะเปาซี  อุมา 

( นายมาหะมะเปาซี  อุมา ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรือเสาะออก 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 


